



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ นั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิระพงศ์ กิติภาวงศ์)
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการแทนผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี

หน้า 1/1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

จำนวน 1 คน

ลำดับ	เลขที่สมัคร	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
1	2561290101/0002	นาย	ชิน เสียง	ใจ

- หมายเหตุ: 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) แสดงความจำนองเข้าศึกษาพร้อมชำระมัดจำค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท โดยซื้อแคชเชียร์เช็คในนาม “วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.” ในกรณีซื้อแคชเชียร์เช็คไม่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ซื้อเป็นตราพท์ และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้อง 231 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย Download แบบฟอร์มแจ้งความจำนองเข้าศึกษา ที่ www.cicm.tu.ac.th
2. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไม่มาแสดงความจำนองเข้าศึกษา กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันและเวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนด และไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาภายในวันที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
3. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ และรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติต่างๆ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดในปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ที่ www.reg.tu.ac.th และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศฯ ข้อ 12 กล่าวคือ
- 12.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 12.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- 12.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย หาก ภายหลังพบว่า มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน นักศึกษาทันที ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
- 12.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ ภายหลังว่า ผู้ใด ปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้น ออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
4. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 : วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ติดต่อ ศูนย์สอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 4245